



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสรุปความเห็น

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระเดา ถึงวัดป่า หมู่ที่ ๖

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกระเดา ถึงวัดป่าสะเดาหวาน หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์บ้านกระเดา จึงได้เชิญท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาในครั้งนี้

๑.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ด้วยได้รับการประสานงาน การดำเนินการโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดา ถึงวัดป่าสะเดาหวาน หมู่ที่ ๖ เป็นสายทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเหล่ากลาง และตำบลเมืองชัยพัฒนา ซึ่งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการเคลื่อนศพไปมาปณิกกิจในช่วงฤดูฝนจะสัญจรลำบาก ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ อบต.สำรวจโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกระเดา ถึง วัดป่าสะเดาหวาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่ากลาง อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การนำเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีเอกสารประกอบพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสรุปความเห็นส่งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระเดา ถึงวัดป่า หมู่ที่ ๖
งบประมาณ ๘๒๑,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านกระเดา หมู่ที่ ๖ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๑๘ เมตร งบประมาณ ๕๒๑,๐๐๐ บาท

๒.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านกระเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากลาง จำนวน 40 คน

๓.ผลจากการมีส่วนร่วม

เช่นผลจากการระดมความคิดเห็น ได้ข้อเสนอแนะจากแต่ละภาคส่วนว่าอย่างไรบ้าง

การดำเนินการโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระเดา ถึง วัดป่าสะเดาหวาน หมู่ที่ ๖ เป็นสายทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเหล่ากลาง และตำบลห้องชัยพัฒนา ซึ่งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการเคลื่อนศพไปมาปนกิจในช่วงฤดูฝนจะสัญจรลำบาก ประกอบกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ อปท.สำรวจโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกระเดา ถึง วัดป่าสะเดาหวาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่ากลาง อ.ห้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การนำเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีเอกสารประกอบพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ท่านได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และสรุปความเห็นส่งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ที่ประชุมเห็นด้วยจำนวน ๔๐ คน ไม่เห็นด้วย - คน

๔.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากลาง ได้นำความคิดเห็นของของประชาชน บ้านกระเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากลาง ที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนบ้านกระเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากลาง ต่อไป

แบบรูปกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ด้านล่าง)

รูปประกอบ





